

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, นักลงทุนชะลอการประชุมเฟดกลางสัปดาห์นี้

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่นักลงทุนชะลอผลการประชุม และการส่งสัญญาณจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในสัปดาห์นี้

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 34.00-34.10

\*นักลงทุนมุ่งความสนใจในช่วงนี้ ไปยังการประชุมกำหนดนโยบายของเฟด ในวันที่ 13-14 มิ.ย. โดยนักลงทุนคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธนี้

\*ตลาดมุ่งความสนใจไปยังประเด็นที่ว่า เฟดส่งสัญญาณใดบ้างเกี่ยวกับจังหวะความเร็ว ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ในปีนี้และปีหน้า และเกี่ยวกับรายละเอียดในแผนการปรับลดขนาดงบดุลลง

\*ปอนด์ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ของอังกฤษ พยายามรับมือกับผลการเลือกตั้งที่น่าผิดหวัง โดยพรรคอนุรักษนิยมของตนเอง ไม่สามารถครองเสียงข้างมากในรัฐสภา ซึ่งปัจจัยนี้อาจเป็นอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง เรื่องการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป(อียู) หรือ Brexit

\*การเจรจาต่อรองระหว่างอังกฤษกับอียูในเรื่อง Brexit มีกำหนดจะเริ่มต้นในวันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.

\*นักลงทุนบางรายมองว่า การที่ปอนด์ชะลอการดิ่งลง มีสาเหตุมาจากการคาดการณ์ที่ว่า รัฐบาลอังกฤษอาจจะใช้จุดยืนที่อ่อนลงในเรื่อง Brexit และอาจจะปรับเพิ่มงบใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือชาวอังกฤษที่ไม่พอใจกับมาตรการรัดเข็มขัด

\*เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.15 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 196.50 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 2.91 พันล้านบาท

\*08.48 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.06/08 จาก 34.07 เมื่อวันศุกร์

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.152/174 จาก 38.095 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 110.29/31 จาก 110.33 เมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1198/1202 จาก 1.1192 เมื่อวันศุกร์

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS

"เข้านี้ยังไม่ค่อยมีอะไร ตลาดไปรอดูการประชุมเฟดช่วงกลางสัปดาห์ ซึ่งตอนนี้ก็มองกัน  
ว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ย ถ้าไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ ก็อาจจะไม่กระทบอะไร เพราะตลาด  
ก็ price in ไปพอสมควรแล้ว" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้